

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2022

Ngày 10/8/2022, Giám đốc Sở Công Thương Đặng Bá Dự chủ trì họp giao ban tháng 7/2022; tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022, công tác chuyển đổi số và tình hình báo cáo về sức khỏe doanh nghiệp trong thời gian qua; ý kiến tham gia thảo luận của các Phó Giám đốc và Lãnh đạo các phòng, đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở kết luận:

Thông nhất theo các nội dung do Văn phòng báo cáo tại cuộc họp, nhìn chung trong 7 tháng đầu năm 2022, ngành Công Thương tiếp tục phục hồi khởi sắc¹, trong đó lĩnh vực công nghiệp đóng vai trò chủ đạo và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành kinh tế. Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh khá sôi động. Công tác triển khai các nhiệm vụ được tập trung chỉ đạo và triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong tháng 8 năm 2022, đề nghị Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm thuộc Sở tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/8/2022. Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở gửi báo cáo về Văn phòng **trước ngày 20/8/2022** để tổng hợp.

2. Rà soát lại các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 11/QĐ-SCT ngày 15/01/2022 của Sở Công Thương để đề xuất thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp đối với các nhiệm vụ còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Tập trung tham mưu xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động để phục hồi phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh; điều chỉnh, bổ sung các nội dung, giải pháp phù hợp để cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI); chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI); chỉ số cải thiện môi trường đầu tư liên quan đến Sở Công Thương được giao tại Thông báo số 1340/TB-SCT ngày 01/8/2022. Ngoài ra, tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch công tác khác đã được ban hành.

3. Về báo cáo số liệu sức khỏe doanh nghiệp định kỳ hàng tháng:

¹ Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 22,2% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 31 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 79% tổng mức và tăng 17,8% so với cùng kỳ; Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đến tháng 7/2022 đạt 2,7 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tính đến thời điểm cuối tháng 7/2022 tăng 11,1% so với cùng kỳ

- Giao Phòng QLCN và Phòng QLTM rà soát các số liệu được yêu cầu tại Phụ lục của Công văn 5546/UBND-KTTH ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh đề nghiên cứu phương thức thu thập số liệu cung cấp cho Văn phòng **trước ngày 25 hằng tháng** để cập nhật báo cáo lên LRIS; chủ động tham mưu văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương cung cấp số liệu để báo cáo nếu cần thiết. Trước khi cung cấp số liệu cho Văn phòng, phải thông qua Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực, chú ý công tác phân tích đánh giá tình hình phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo.

- Giao Văn phòng tham mưu báo cáo UBND tỉnh về các nội dung nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc thực hiện báo cáo sức khỏe doanh nghiệp trong thời gian qua theo Công văn 5079/UBND-KTTH ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh.

4. Về công tác chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu ngành: Tập trung tuyên truyền hiệu quả đến từng CBCCVC để nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay; Phòng QLTM, QLCN sớm triển khai có hiệu quả, sát yêu cầu thực tế công tác truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số theo lĩnh vực được phân công tại Quyết định số 106/QĐ-SCT ngày 03/6/2022 của Sở Công thương.

Đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Quang - PGĐ Sở chỉ đạo công tác cập nhật dữ liệu lĩnh vực công nghiệp.

Đề nghị đồng chí Hoàng Văn Minh - PGĐ Sở chỉ đạo công tác cập nhật dữ liệu lĩnh vực thương mại.

5. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, trong đó ưu tiên tập trung chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và Phòng Quản lý thương mại.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chủ động triển khai các nội dung theo Thông báo kết luận số 1382/TB - SCT ngày 08/8/2022.

Đề nghị đồng chí Hoàng Văn Minh - PGĐ Sở chủ trì làm việc với Phòng QLTM về nhu cầu bổ sung CBCC của Phòng để bàn bạc thảo luận thống nhất trong cuộc họp Ban Giám đốc sắp đến.

Giao Văn phòng rà soát lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2025 báo cáo tham mưu Ban giám đốc để có phương án kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp.

6. Văn phòng đẩy nhanh công tác triển khai Quy định số 455-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 1300/KH-SCT ngày 26/7/2022 của Sở Công Thương về phương án chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong năm 2022.

7. Thống nhất phân công nhiệm vụ chủ trì tham mưu các Chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình nhiệm vụ lớn. Giao Văn phòng tham mưu văn bản cụ thể kèm theo phụ lục công việc theo nội dung đã thống nhất tại cuộc họp.

8. Về tăng cường kỷ cương trong công tác hội họp, giao ban, hội ý,...theo quy chế làm việc của cơ quan: Thực hiện chế độ hội họp, ghi chép biên bản và thông báo kết luận đảm bảo theo Điều 11, 12 của Quy chế làm việc Sở Công thương tại Quyết định số 23/QĐ-SCT ngày 23/2/2022.

Văn phòng chuẩn bị nội dung và tham mưu các cuộc họp giao ban Sở, giao ban Ban giám đốc theo đúng thời gian quy định.

Các đồng chí Phó Giám đốc Sở được phân công nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo, giải quyết công việc theo thẩm quyền. Trao đổi với Giám đốc để thống nhất định hướng xử lý công việc để đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, đồng thời kịp thời báo cáo kết quả giải quyết công việc.

9. Trưởng các Phòng, Giám đốc Trung tâm rà soát lại phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Phòng, Trung tâm cho hợp lý, đảm bảo xử lý công việc xuyên suốt, đồng thời có sự trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin để hoàn thành nhiệm vụ chung của Phòng và của cơ quan.

10. Phòng Quản lý công nghiệp tập trung tham mưu hoàn thành góp ý Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Công văn 230-CV/BCSD ngày 08/8/2022 và Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai đảm bảo theo yêu cầu được giao.

Đăng ký lịch để báo cáo UBND tỉnh các nội dung liên quan về quản lý cụm công nghiệp (nội dung đã được giao).

Đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Quang - PGĐ Sở theo dõi chỉ đạo nội dung này.

11. Phòng Quản lý thương mại tập trung đánh giá thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh uỷ báo cáo UBND tỉnh đảm bảo theo Quyết định số 2578/QĐ- UBND ngày 09/8/2021.

12. Văn phòng rà soát lại CBCCVVC chưa tham gia tiêm mũi 3, mũi 4 của vắc xin phòng chống Covid-19, để tiếp tục vận động, tuyên truyền tham gia tiêm chủng đầy đủ theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh.

Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại cuộc họp giao ban ngày 10/8/2022. Kính đề nghị các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực phân công chỉ đạo thực hiện, Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm thuộc Sở triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- BGĐ;
- Các phòng, TT trực thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, VP.

**TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**